



ĐỂ THÀNH CÔNG NỔ TIẾP NHỮNG THÀNH CÔNG

GS.TS NGUYỄN VĂN KHÁNH

NĂM 2010 LÀ MỘT NĂM ĐẦY THÀNH CÔNG CỦA TẬP THỂ CÁN BỘ, SINH VIÊN TRƯỜNG ĐHKHXH&NV, ĐHQGHN VỚI NHIỀU THÀNH TÍCH TRONG CÁC LĨNH VỰC. TỪ NHỮNG KẾT QUẢ ẤY LẠI LẮP LÓ NHỮNG TÍN HIỆU LẠC QUAN, HỨA HẸN NHIỀU TRIỂN VỌNG VÀ GẶT HÁI MỚI TRONG NĂM 2011.

BƯỚC TIẾN MỚI TRONG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO

Năm vừa qua, công tác đào tạo tiếp tục là một mảng hoạt động trọng tâm với nhiều bước tiến vững chắc. Sau 4 năm học thực hiện lộ trình chuyển đổi đào tạo theo tín chỉ, về cơ bản, các quy trình hoạt động và quản lý theo phương thức đào tạo mới đã được thực hiện đồng bộ ở các đơn vị trong Trường. Dù điều kiện cơ sở vật chất còn nhiều hạn chế nhưng trường đã

xây dựng được một nền tảng vững chắc cho công tác đào tạo, rút ra được những bài học kinh nghiệm quý báu cho Trường nói riêng và ĐHQGHN nói chung. Tâm lý hoài nghi, lo lắng về một phương thức đào tạo mới đã không còn, thay vào đó là sự quen thuộc của hai từ “tín chỉ”, là sự tranh cãi và thảo luận tích cực để đưa ra những giải pháp phù hợp với các điều kiện hiện có, để đưa tín chỉ đi vào thực chất. Bốn năm vận hành theo học chế tín chỉ vừa

qua đã tạo đà cho sự vận hành cả quá trình chuyển đổi. Giai đoạn 2011 đến 2015 sẽ là giai đoạn chuyển đổi theo chiều sâu, sẽ diễn ra chủ yếu ở phương pháp giảng dạy, kiểm tra đánh giá. Đây được xác định là khâu then chốt để thật sự nâng cao chất lượng đào tạo dựa trên ưu thế của đào tạo theo tín chỉ: đó là đề cao tính chủ động của người học và người dạy.

Chất lượng đào tạo của trường được nâng cao rõ rệt với tỷ lệ sinh viên chính qui tốt nghiệp loại xuất sắc và giỏi đạt 26,5%, tăng 10,6 % so với năm trước. Đặc biệt, đã có 5 sinh viên đầu tiên của Khoa Triết học khoá QH-2007-X - khoá đầu tiên áp dụng hoàn toàn phương thức đào tạo theo tín chỉ tốt nghiệp trước thời hạn sớm hơn 1 năm so với thông thường. Kết quả này góp

phần khẳng định những ưu thế của phương thức đào tạo theo tín chỉ so với phương thức đào tạo theo niên chế trước đây.

Bên cạnh 18 chương trình chuẩn, 4 chương trình chất lượng cao, một chương trình đạt trình độ quốc tế đang thực hiện, Trường đã hoàn thành biên soạn chương trình Đông Nam Á học, tiếp tục xây dựng chương trình Quan hệ công chúng, Khoa học chính sách; hoàn thành việc điều chỉnh chương trình đào tạo và nghiệm thu các đề cương môn học; tiếp tục đổi mới phương pháp và nội dung giảng dạy, các môn học thực hành, thực tập đã được đầu tư nhiều hơn trong việc tổ chức thực hiện để nâng cao chất lượng các môn học này.

Nhằm đáp ứng yêu cầu đào tạo và nguyện vọng của nhiều thí sinh trong cả nước, bắt đầu từ kì thi tuyển sinh năm 2010, Trường ĐHKHXH&NV đã tuyển cả các thí sinh dự thi khối A vào 10 ngành học của trường, gồm Tâm lí học, Khoa học Quản lí, Xã hội học, Triết học, Chính trị học, Thông tin - Thư viện, Lưu trữ học và QTVP, Quốc tế học, Du lịch học và Nhân học. Cũng trong kì thi tuyển sinh năm 2010, nhà trường chính thức tuyển sinh thêm một ngành Việt Nam học - một ngành khoa học nghiên cứu về Việt Nam theo hướng liên ngành và khu vực học. Tất cả những đổi mới này đều là những nỗ lực của Nhà trường trong việc đưa công tác đào tạo đến gần hơn với nhu cầu xã hội, đa dạng hóa các nguồn đầu vào tuyển sinh, mở ra thêm cơ hội cho nhiều bạn trẻ yêu thích các ngành học xã hội nhân văn.

Về đào tạo sau đại học, năm 2010 tuyển sinh đào tạo tiến sĩ tăng 14,5%, nâng quy mô đào tạo sau đại học của trường lên 30% tổng số sinh viên chính quy. Nhiều chương trình đào tạo mới được triển khai làm phong phú hơn các chuyên ngành đào tạo sau đại học. Trường đã triển khai chương trình đào tạo thạc sĩ Quản lý khoa học công nghệ liên kết với Đại học Lund (Thụy Điển) theo Đề án 165 của Ban Tổ chức Trung ương; xây dựng và được ĐHQGHN phê duyệt các chương trình đào tạo: thạc sĩ Khoa học Quản lý, tiến sĩ Lưu trữ học, tiến sĩ Hán Nôm; tiếp tục

triển khai xây dựng đề án đào tạo tiến sĩ đạt trình độ quốc tế chuyên ngành Lịch sử Việt Nam cận - hiện đại và các chương trình đào tạo tiến sĩ chuyên ngành Tôn giáo học, thạc sĩ Nghệ thuật Điện ảnh, thạc sĩ Nhân học.

NĂM CỦA NHỮNG SỰ KIỆN NỔI BẬT

Một trong những sự kiện quan trọng và nổi bật của Nhà trường là việc tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ lần thứ XXVI nhiệm kì 2010 - 2015. Với khẩu hiệu hành động "Đổi mới hiệu quả và phát triển toàn diện", Đại hội Đảng bộ đã đưa ra nhiều quyết nghị quan trọng, trong đó phần đầu đến năm 2015, Trường được xếp vào top 400 trường đại học hàng đầu khu vực Châu Á.

Năm 2010 là năm đầu tiên của nhiệm kỳ mới của Hiệu trưởng. Trường đã thực hiện tốt khâu chuẩn bị nhân sự và bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo các phòng, ban thuộc khối hiệu bộ, tổ chức giới thiệu bổ nhiệm và kiện toàn nhân sự một số khoa/bộ môn. Độ tuổi của cán bộ chủ chốt trong trường được trẻ hóa. Ban Giám hiệu nhà trường đã chỉ đạo đẩy mạnh công tác đào tạo cán

bộ, nhất là cán bộ trẻ trên cơ sở khai thác nhiều nguồn kinh phí, học bổng của cả trong và ngoài nước. Đặc biệt, trong năm 2010, có 4 nhà giáo được phong tặng danh hiệu NGND, 6 nhà giáo được phong tặng danh hiệu NGUT và 11 giảng viên được công nhận chức danh GS, PGS.

Trong tháng 11/2010, các thế hệ thầy và trò Trường ĐHKHXH&NV long trọng tổ chức lễ kỉ niệm 65 năm truyền thống của Trường và đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh - phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước trao tặng. Đây là niềm vinh dự và tự hào của các thế hệ cán bộ viên chức, sinh viên, học viên của trường, thể hiện sự tiếp nối xứng đáng của các đại học tiền thân, tiếp tục khẳng định vai trò đi đầu, nòng cốt trong sự nghiệp đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. Nhiều tập thể và cá nhân trong Trường cũng vinh dự được nhận Huân chương Lao động và Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Buổi lễ kỷ niệm là dịp khẳng định lại thành quả của 65 năm phát triển, nhìn nhận rõ hơn những khó khăn



và thuận lợi của chặng đường sắp tới, hun đúc thêm lòng tự hào và tinh thần đoàn kết trong đội ngũ cán bộ và sinh viên. Ngoài lễ kỷ niệm chính thức, một loạt các sự kiện khác cũng được tổ chức thành công tạo thành chuỗi các hoạt động tiêu biểu nhân dịp này như: hội thảo tổng kết 65 năm đào tạo và nghiên cứu KHXH&NV, tọa đàm hiệu trưởng các trường đại học trong và ngoài nước về đào tạo chất lượng cao...

Niềm vui kỷ niệm 65 năm truyền thống càng được nhân lên khi Nhà trường được tân Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XI, Chủ tịch Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam - đồng chí Nguyễn Phú Trọng đến thăm. Với tình cảm của một cựu sinh viên khoa Ngữ văn Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội trước đây, đồng chí Nguyễn Phú Trọng phát biểu: "Tôi đã trưởng thành từ mái trường này và mãi tự hào về truyền thống và thương hiệu mà Nhà trường đã có". Tình cảm và những lời động viên, đánh giá cao cùng những gợi ý về định hướng phát triển Nhà trường từ một cựu sinh viên, giờ là một vị lãnh đạo cao cấp của Đảng và Nhà nước đã trở thành một kỷ niệm sâu sắc và đáng nhớ đối với Nhà trường.

Tháng 9/2010, trong chuyến khảo sát tại ĐHQGHN, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Phó Thủ tướng Chính phủ đã về thăm, dự giờ và làm việc với cán bộ chủ chốt của Trường ĐHKHXH&NV. Tại đây, PTT đã có những đánh giá tốt đẹp về sự phát triển của Nhà trường thời gian qua. PTT cũng có những chỉ đạo Nhà trường về đổi mới đào tạo, nâng cao tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm và giao cho Nhà trường phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu về gia đình Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới.

2011 - ĐỘT PHÁ VỀ CÔNG TÁC CÁN BỘ VÀ ĐỔI MỚI TRONG ĐÀO TẠO

Là một trường đại học thành viên quan trọng, có uy tín và truyền thống lâu đời, Trường ĐHKHXH&NV, ĐHQGHN luôn song hành và cộng hưởng với những mục tiêu, chủ trương, đường lối của ĐHQGHN. Mục tiêu của Trường là phát triển theo hướng một đại học



nghiên cứu, phấn đấu đến cuối thập kỷ này, Trường đứng vào hàng ngũ 200 trường đại học hàng đầu của khu vực châu Á. Để hoàn thành định hướng trên, trong thời gian tới, Nhà trường sẽ tập trung thực hiện các giải pháp cụ thể:

- Nhanh chóng chuẩn hóa đội ngũ cán bộ có học vị tiến sĩ trở lên, phấn đấu đến năm 2015, 90% giảng viên có trình độ trên đại học, trong đó có 25% có chức danh GS, PGS và 60% có học vị tiến sĩ.

- Nâng cao nhanh chất lượng đào tạo, tăng tỷ lệ đào tạo sau đại học đạt 30% tổng quy mô đào tạo chính quy; mở rộng quy mô đào tạo liên kết quốc tế và đào tạo sinh viên nước ngoài.

- Tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế, tập trung xây dựng một số ngành, chuyên ngành đạt trình độ quốc tế (hiện có 3 và 4 liên kết với nước ngoài; đang xây dựng thêm 1-2 ngành/chuyên ngành mới).

- Tiếp tục mở rộng diện tích khu làm việc, giảng đường, hiện đại hóa các trang thiết bị phục vụ đào tạo, NCKH, HTQT tại Thượng Đình.

- Đổi mới toàn diện công tác quản trị đại học, tăng cường kỷ cương, nề nếp trong giảng dạy, học tập; tăng cường quốc tế hóa thương hiệu của Trường và ĐHQGHN.

Bốn lĩnh vực quan trọng, có ý nghĩa

quyết định đến việc hoàn thành mục tiêu của Nhà trường được xác định là: công tác tổ chức cán bộ, công tác đào tạo, công tác nghiên cứu khoa học và quản trị đại học. Nhà trường coi việc nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của đội ngũ giảng viên cán bộ là khâu đột phá; coi việc triển khai các chương trình đào tạo đạt trình độ quốc tế, đổi mới nội dung và áp dụng phương thức đào tạo theo tín chỉ là các giải pháp quan trọng nhất nhằm nâng cao chất lượng đào tạo và hội nhập quốc tế.

Thành công và sự phát triển của Trường ĐHKHXH&NV gắn liền với sự phát triển và thành công chung của ĐHQGHN. Vì vậy, những thành tựu nhà trường đã đạt được trong năm 2010 đã góp một phần không nhỏ nhằm tiếp tục khẳng định, nâng cao vị thế, uy tín và thương hiệu của ĐHQGHN ở trong và ngoài nước. Với sức mạnh của bề dày truyền thống và những thành tựu đã đạt được, với tinh thần đoàn kết và quyết tâm cao, Trường ĐHKHXH&NV, ĐHQGHN có quyền hy vọng vào một năm học mới với nhiều thành tựu to lớn hơn nữa, xứng đáng với truyền thống của một trung tâm đào tạo và nghiên cứu hàng đầu đất nước.